



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๖๔,๔๕๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

อธิการ ‘มศว’ หนุนทำวิจัย ● ปรับวิธีสอบเข้ามหา’ลัย

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงการที่ มศว รับผิดชอบการเรียนในแต่ละปีการศึกษา โดยรับจำนวนเท่ากันระหว่างแอดมิสชันส์กลาง และการสอบตรงโดยทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดคัดเลือกเด็กเข้าเรียนด้วยตัวเอง ในสัดส่วน 50 : 50 ซึ่งที่ผ่านมาที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) เห็นตรงกันกับพ่อแม่ผู้ปกครอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาและนักวิชาการบางท่านถึงการเดินสายสอบตรงของนักเรียน และ ทปอ.ก็คุยกันและทางออกในเรื่องนี้โดยจะจัดการสอบตรงให้อยู่ในห้วงเวลาเดียวกัน เพื่อลดปัญหาการเดินทางสอบตรงในหลายๆ ที่ของนักเรียน มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งตระหนักถึงการสอบเข้าในระดับอุดมศึกษา เพราะต้องจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน นักศึกษาตลอดเวลาที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 4 ปี 5 ปี และถึง 6 ปี ดังนั้นจะต้องคัดเลือกเด็กให้ได้ตามศักยภาพของเด็ก ว่าเด็กชอบและต้องการเรียนในคณะไหน สาขาไหน เพื่อให้สอดคล้อง

กับอุดมการณ์และแนวคิดของแต่ละมหาวิทยาลัย ที่ต้องการเด็กเข้าเรียนไม่เหมือนกัน มหาวิทยาลัยต้องมีวิธีการของตัวเองและเมื่อนักเรียน นักศึกษา เรียนสำเร็จในสาขา คณะต่างๆ เขาจะต้องสำเร็จออกไปประกอบอาชีพในสิ่งที่ตัวเองได้ร่ำเรียนไป โดยไม่ออกกลางคัน หรือเรียนไม่จบ หรือเรียนไปแล้วเกิดค้นพบว่าไม่ชอบ เป็นการเสียเวลาและงบประมาณ ซึ่งไม่เพียงแต่งบประมาณส่วนตัว หากแต่หมายรวมไปถึงงบประมาณภาษีประชาชนด้วย แนวทางการสอบตรงที่มหาวิทยาลัยจัดสอบเองนั้น จึงสามารถคัดเลือกเด็กได้ตามศักยภาพ ตามความชอบความถนัดของตัวเองมากที่สุด ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็ไม่ต้องการให้ผู้ปกครองต้องรับภาระมาก ทง ทปอ.จึงหารือร่วมกันเพื่อทำให้การรับตรงไม่เกิดภาระกับผู้ปกครอง

ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมามีการสอบเข้ามหาวิทยาลัย มีการจัดสอบเอนทรานซ์ ซึ่งมีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม แต่มีจุดด้อยคือไม่เปิดโอกาสให้กับผู้สอบ หากพลาดก็ไม่สามารถเข้าศึกษา

ต่อในสถาบันที่ต้องการเรียนได้ ตลอดถึงเป็นการสร้างความเครียดให้กับผู้สอบ จากนั้นมีการเปลี่ยนจากระบบเอนทรานซ์ มาเป็นระบบแอดมิสชันส์ เพราะเชื่อว่าจะทำให้ระบบการกวาดวิชาลดลง ความเครียดลดลง หากแต่ยังไม่สามารถลดความเครียดและการกวาดวิชาของเด็กไทยลงได้เลย กลับจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น อีกทั้งการได้เด็กเข้าเรียนก็ไม่ตรงกับความต้องการของเด็ก การสอบตรงจึงเข้ามาช่วยเสริมการคัดเลือกคนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้เด็กตรงกับอุดมการณ์และแนวคิดของมหาวิทยาลัย ซึ่งสาขาและบางคณะใช้คะแนนหรือวิธีการของแอดมิสชันส์ไม่ได้ ซึ่งไม่สามารถวัดเด็กได้ด้วยคะแนนเหล่านั้น จึงต้องมีการสอบตรงเพื่อมาเสริมการคัดเลือกด้วยวิธีแอดมิสชันส์ แต่การสอบตรงก็ทำให้เด็กตระเวนสอบหลายสนามมากเกินไปอีก ทั้งนี้จะเห็นว่าคงถึงเวลาแล้วที่ต้องประชุมเพื่อปรับวิธีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอีกครั้ง ให้มีความสมบูรณ์ในตัวเองและลดปัญหาต่างๆ ลง

